

TBCSD ร่วมกับ TEI จัดงานเสวนา วิถีธุรกิจสู่...บริษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก
(The United Nations Global Compact: UNGC)

วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต เขตพญาไท กรุงเทพฯ



องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI) ได้จัดงานเสวนา **วิถีธุรกิจสู่... บริษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก (The United Nations Global Compact: UNGC)** ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจนำแนวทางการดำเนินธุรกิจตามหลักสากล ๑๐ ประการ ภายใต้ประเด็นหลัก ๔ ด้าน (สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการด้านทุจริต) ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร อันเป็นการแสดงถึงการดำเนินธุรกิจที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำไปสู่บริษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลก

การจัดเสวนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณปราโมทย์ อินสว่าง ที่ปรึกษาองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และช่วงของการเสวนา “แนวทางการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักสากล: สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และ การด้านทุจริต เพื่อพัฒนาสังคมโลกสู่ความยั่งยืน” ได้รับเกียรติจาก คุณมนวิภา จูภิบาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกิจการองค์กร บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน), คุณมนัสวีร์ เรืองเดช รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), คุณวราวรรณ ทิพพานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร และเลขานุการบริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และคุณกิตติพันธ์ โปธา ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาความเป็นเลิศและความยั่งยืน ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งทุกท่านเป็นผู้แทนจากองค์กรที่ดำเนินงานธุรกิจภายใต้หลักสากล ๑๐ ประการ ที่ได้รับการรับรองให้เป็น Advanced Level จากสหประชาชาติ ซึ่งมีคุณดาริน คล่องอักษร ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เป็นผู้ดำเนินรายการเสวนา

นับได้ว่าการเสวนานี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง อีกทั้งยังสามารถใช้เป็นแนวทางให้องค์กรภาคธุรกิจอื่น ๆ นำไปปรับใช้กับองค์กรของตน เพื่อนำไปสู่บริษัทพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโลกต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานเสวนาประมาณ ๘๐ ท่านจากสมาชิก TBCSD หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน NGO รวมถึงสื่อมวลชน